
Hverfisráð Árbæjar 
  
Ár 2014, þriðjudaginn 4 .nóvember, var haldinn 107. fundur hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn 
var haldinn í Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og hófst hann kl. 16:15. Viðstödd voru: 
Þorkell Heiðarsson, formaður, Kristín Björk Jónsdóttir, Björn Gíslason, Hildur Oddsdóttir, 
Elvar Örn Þórisson, formaður íbúasamtaka Árbæjar. Einnig sátu fundinn Sólveig Reynisdóttir, 
framkvæmdastjóri og Trausti Jónsson, verkefnisstjóri sem ritaði fundargerð. 
  

Þetta gerðist: 
 
1. Styrkumsóknir frá íbúasamtökum.  

 
- Kl. 16:20 Sólveig Reynisdóttir víkur af fundi.  

 
Styrkbeiðnir hafa borist frá íbúasamtökum Árbæjar sem og Norðlingaholts. Íbúasamtök 
Árbæjar fær 60.000.- styrk. Íbúasamtök Norðlingaholts fær 40.000.- styrk. Hverfisráð 
óskar eftir ársreikningum gegn greiðslu styrkja.  

 
2. Menningardagar í desember. 

Formaður upplýsir um stöðuna á Menningardögum 2014. 
 
3. Betri hverfi 2015. 

Verkefnisstjóri fer yfir stöðu mála.  
 
4. Önnur mál. 

 
a) Styrkbeiðni vegna Áramótabrennu og flugeldasýningar Fylkis. Frestað til næsta 

fundar. 
b) Facebook síða fyrir hverfisráð Árbæjar. Umræða.  

  
Fundi slitið kl. 17:23 

 
Þorkell Heiðarsson 

 
Björn Gíslason Hildur Oddsdóttir 
Kristín Björk Jónsdóttir 

 


